

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
จดทะเบียนพรรคประชากรไทย พรรคชาติประชาธิปไตย พรรคพลังใหม่
พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคแรงงานประชาธิปไตย พรรค
เสรีนิยม และพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองตามความ
ในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังปรากฏรายการท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕

พิศาล มุลาสาตราสาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายทะเบียนพรรคการเมือง

พรรคประชากรไทย

ชื่อพรรคการเมือง

ประชากรไทย

ทะเบียนเลขที่

๖/๒๕๒๕

วันรับจดทะเบียน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๕

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ ๒๕ ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
มหานคร

ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง

นายสมัคร สุนทรเวช

ชื่อรองหัวหน้าพรรคการเมือง

นายพิภพ อະสีตริตัน

นายสนิท กุลเจริญ

นายบุญเต็ม เขมาภีร์ตัน

ชื่อเลขาธิการพรรคการเมือง

นายสมรรถ ศิริจันทร์

ชื่อรองเลขาธิการพรรคการเมือง

นายชลินทร์ เฝ้าวิบูลย์

นายอภิชัย ตังค์คณินาถ

นายสมัคร สุนทรเวช

ชื่อกรรมการบริหาร

นางเย็นจิตต์ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
นายณรงค์ ศรียะราช
นายยังพันธ์ มนะสิการ
นายถนอม บุญบุตร
นายโอพาริก พยัคฆาภรณ์
นายสนั่น ศิลปบรรเลง
นายสุธี ผลทวี
นายภิญโญ สาธร
นายจารุตม์ จารุประกร
นายชูเกียรติ ประมุทผล
นายสุวัฒน์ นิงสานนท์
นายวัชร ประภาพวัฒน์
นายสุเมธ สุเมตติกุล
นายวิจารณ์ ก้องสมุทร
ร้อยตำรวจตรี สมศักดิ์ โปษะยานนท์
นายเสรี โทสกุล
นายสุชน ชามพูนท
นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ
นายสัญญา สัตริบุตร

นโยบายของพรรคประชากรไทย

๑. จะรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

พรรคประชากรไทยตระหนักดีว่า ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่เคยมีมาแต่อดีตนั้น เป็นระบอบการปกครองที่ยังความเจริญรุ่งเรืองและรักษาเอกราชของประเทศอยู่ได้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย จนกระทั่ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบการปกครองที่อารยะประเทศนิยมกันอยู่จนถึงปัจจุบัน

แม้ว่าระยะเวลาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะได้ดำเนินมาเพียงชั่วระยะเวลาห้าสิบปี แต่วิธีการปกครองในระบอบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นปวงชนชาวไทยได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันที่เป็นผู้บริหารกิจการของประเทศ อันได้มีการพิสูจน์หลายครั้งหลายหน ให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เชื่อมอยู่ตรงกลางระหว่างปวงชนชาวไทย กับคณะผู้บริหารกิจการบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัยตลอดมา

เฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อันเป็นผลให้ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยสถิตยสถาพรตราบเท่าทุกวันนี้

พรรคประชากรไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในอันที่จะปกป้อง
และรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

๒. จะปรับปรุงวิธีการบริหารราชการแผ่นดินให้มีคุณภาพและมุ่ง
เสริมสร้างระบบบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพินฐานของระบอบประชา
ธิปไตย

พรรคประชากรไทยเห็นว่า การจะบริหารราชการแผ่นดินให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้นจะต้องเริ่มต้นจากคณะผู้บริหารประเทศ
คือรัฐบาลจะต้องมีเป้าหมายแนวนโยบายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา
ของชาติบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบจริงใจ และจริงจัง พรรค
ประชากรไทยจึงมีนโยบายที่จะให้อำนาจที่ควบคู่ไปด้วยกันกับความ
รับผิดชอบ ด้วยการกระจายอำนาจโดยลำดับขั้นตั้งแต่ระดับ นายก
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตลอดจนถึงตัวผู้บริหารสูงสุดในส่วน
ของข้าราชการประจำ คือปลัดกระทรวงและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน
ให้อำนาจในการตัดสินใจเพื่อลดระบบขั้นตอนของการทำงาน ท้ายสุด
และหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ รวมทั้งไม่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงความรับผิด
ชอบส่วนตนด้วยการใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉลยความรับผิดชอบ
ตั้งทั้หมกระทำการน้อยอยู่ในปัจจุบันโดยไม่จำเป็น

ปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเมืองนี้ไม่ว่าจะอยู่ระดับใด จะต้องได้รับการ
พิจารณาและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ของตน ซึ่งพรรคประชากรไทยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวมานี้จะทำให้การบริหารงานราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกว่าการดำเนินงานในปัจจุบัน

ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น พรรคประชากรไทยเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่จะมั่นคงแข็งแรงนั้น จะต้องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินในขั้นพื้นฐานก่อน ฉะนั้นนอกเหนือจากการที่ได้มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า ให้มีระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับเทศบาลแล้ว พรรคประชากรไทยยังสนับสนุนให้มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาทิ เช่น ระดับอำเภอ ระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มชนในระดับดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมในการบริหารกิจการอันเป็นส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนของตนเอง พรรคประชากรไทยเชื่อว่าการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการเอื้ออำนวยให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทยมั่นคงมากยิ่งขึ้น

๓. จะเร่งพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าในทุกทางที่ทำได้ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการนำทรัพยากรของบ้านเมืองออกใช้อย่างมีหลักเกณฑ์ จะลดภาระของประเทศในอนาคต ด้วยการชะลอการเกิดและพัฒนาคุณภาพของผู้คนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความคิดรักบ้านเมืองแบบกึ่งชาตินิยม

จากช่วงเวลาที่ผ่านมานับเป็นสิบ ๆ ปีนี้ ประเทศไทยขาดคณะรัฐบาลที่มั่นคงแข็งแรง และขาดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกัน จึงเป็นเหตุให้กิจกรรมมากมายหลายอย่าง ในประเทศไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่จะสนองความต้องการของประชาชน เช่น กิจการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนนหนทาง หรือกิจการอันจะยังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ อาทิ สนามบินนานาชาติ ท่าเรือน้ำลึก ระบบการลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัย ในการเชิญชวนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ผู้คนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุนหรือดำเนินการลงทุนในประเทศของเรา ไม่ได้รับการพิจารณาและการตัดสินใจที่ดี ยังผลให้ประเทศของเราล้าหลังอย่างน่าเสียดายยิ่ง พรรคประชากรไทยจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ทาง

นโยบายทางการเกษตรและอุตสาหกรรมนั้น พรรคประชากรไทยเห็นว่า การเป็นประเทศที่มีแต่ผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าออกนอกประเทศนั้น เป็นเรื่องพ้นสมัย สำหรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่บรรัดในปัจจุบันนี้ เพราะเผชิญกับปัญหาด้านการขนส่งซึ่งมีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นทุกขณะแล้ว ปัญหาเรื่องการหาตลาดและการตัดราคาของตลาดการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นปัญหาผลิตผลทางการเกษตรของไทย จะต้องประสบอยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรคประชากรไทยจะดำเนินนโยบายเน้นหนักไปในทางเกษตร-อุตสาหกรรม โดยพยายามส่งเสริมและสนับสนุนในการ

ที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจการทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต แล้วนำผลผลิตดังกล่าวไปขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมที่จะให้มีการจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ แปรรูป จากสินค้าทางการเกษตรให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม หรือกิ่งอุตสาหกรรม ออกจำหน่ายตามความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ

ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ป่าไม้, แก๊สธรรมชาติ, น้ำมันดิบ พรรคประชากรไทยมีนโยบายที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้อย่างคุ้มค่า และมีหลักเกณฑ์โดยรักษาความสมดุลของภาวะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ปัญหาประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของความยากจน พรรคประชากรไทยมีนโยบายที่จะลดอัตราการเพิ่มของประชากรด้วยการเร่งให้การศึกษา การวางแผนครอบครัวและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายนี้ ทั้งนี้เพราะพรรคประชากรไทยเน้นในนโยบายที่จะพัฒนาประชากรให้มีความผูกพันไปกับปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กไทยที่เป็นหัวใจของชาติได้รับการศึกษาอบรมการบริการด้านโภชนาการและสาธารณสุข การสาธารณสุขประการอื่น ๆ ได้เพียงพอ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการพัฒนาเป็นผลให้ได้มาซึ่งประชาชนที่มีความรู้ ระเบียบวินัย และความรักชาติ บ้านเมือง สำนักในความเป็นคนไทย และกึ่งชาตินิยม แต่ไม่หลงชาติ

๔. จะขจัดความแตกต่างระหว่างชนชั้นให้ลดน้อยถอยลงโดยมุ่งให้ประชาชนทุกอาชีพได้มีโอกาสมีงานทำตามสภาพสามารถดำเนินชีวิตได้พอเหมาะสมแก่ฐานะ

พรรคประชากรไทยมีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ของบุคคลที่มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายทั้งในเมืองและชนบท พยายามที่จะแก้ไขเรื่องอัตราแรงงานขั้นต่ำอันทำให้เกิดความเลื่อมล้ำระหว่างชนบทและในเมือง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

พรรคประชากรไทย จะดำเนินการให้ประชาชนทุกอาชีพได้มีโอกาสทำงานและมั่งงานทำตามสภาพที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้พอเหมาะพอควรแก่ฐานะ รวมทั้งการทำให้เกิดค่านิยมที่ว่าบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดเป็นบุคคลที่มีเกียรติเท่าเทียมกัน

ในด้านการศึกษาสาธารณสุขนั้น พรรคประชากรไทยจะดำเนินในทุกวิถีทาง เพื่อให้ประชาชนในทั่วประเทศ ได้รับการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน จะระดมทรัพยากร และเสริมสร้างกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ, ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ให้ร่วมไปในทิศทางเดียวกัน จะส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขของประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการแก้ไขในอุปสรรคต่างๆ และข้อกฎหมายบางประการ ทั้งนี้โดยยึดหลักประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศ

๕. จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้รับการศึกษาขั้นมูลฐาน โดยทั่วถึงและจะปรับปรุงสถาบันการศึกษาทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและจำนวนเพียงพอกับ

ความต้องการ พร้อมกับจะส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ให้เป็นที่เคารพ
นับถือของประชาชนชาวไทย

พรรคประชากรไทยเห็นว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหาก
ได้รับการศึกษาจึงกำหนดนโยบายทางการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐบาล
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้การ
ศึกษาทุกระดับได้มีคุณภาพทั้งการเรียน การสอน จำนวนครู อาจารย์
อาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์การสอนจะต้องมีเพียงพอเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยหาทางสนับสนุนสถาบันภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมด้วยอย่างเต็มที่

สำหรับสถาบันทางศาสนานั้น พรรคประชากรไทยตระหนักว่า
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีข้อกำหนดการสั่งสอนให้ประชาชนประพฤติดี
ประพฤติชอบด้วยกันทั้งสิ้น สถาบันทางศาสนาจึงเป็นทั้งพลังและพลัง
ทางใจของประชาชนทั่วไป พรรคประชากรไทยจึงมีนโยบายที่จะพิทักษ์
รักษายกย่องเทิดทูนสถาบันทางศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย
ด้วยการให้การสนับสนุนในทุกวิถีทาง ทั้งด้านงบประมาณและการปรับปรุง
ตัวบทกฎหมาย ในส่วนที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันมิให้กิจการด้านศาสนาถูก
ละเมิด คุกคาม ทำลายหรือกระทำให้เสื่อม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมในศาสนกิจ โดยเสรี

๖. จะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลในการแก้ไขหรือ
จัดระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้าง โดยไม่สนับสนุนการปลุกกระดมข่มขู่ทุกรูปแบบ

พรรคประชากรไทยมีนโยบายที่จะรักษาไว้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนชาวไทย โดยรักษาไว้ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ หากกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ก็จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ในเรื่องแรงงานพรรคประชากรไทยจะดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง โดยจะพิจารณาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่สนับสนุนการปลุกระดมข่มขู่ทุกรูปแบบ

๑. จะบงกชกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง โดยจะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และนับถนอมเวลา เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมือง

พรรคประชากรไทยมีนโยบายที่จะให้ประชาชนอยู่กันด้วยความสงบสุข ด้วยการรักษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดที่จะสนับสนุนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ก่ออาชญากรรมอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดให้โทษที่บ่อนทำลายประชาชนในชาติ และประเทศชาติอย่างเลวร้ายที่สุด จะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ธุรกิจการผลิตและค้ายาเสพติดให้โทษทุกชนิดหมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย

การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น พรรคประชากรไทยมีนโยบายอันแน่วแน่ที่จะจัดตั้งต้นเหตุและปลายเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตนั้นๆ โดยจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ และความเด็ดขาดในการวินัยจรรยาที่เกื้อหนุน

อย่างรวดเร็วเฉียบขาด และเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย จะดูแลมิให้กรณีที่มีการกล่าวหาโดยมีพยานหลักฐาน ถูกปล่อยปละละเลย หรือมีการหลกเลียง โดยอาศัยอิทธิพล ings ให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้กระทำความผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นจะต้องได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี

๔. จะดำเนินมาตรการป้องกันการเอาเปรียบในทางสังคมทั้งด้านความเป็นอยู่และการครองชีพ โดยใช้ระบบกฎหมายควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค จะดำเนินการปรับปรุงอัตรารายได้ของประชาชน ให้สูงพอที่จะสัมพันธ์กับรายจ่าย

พรรคประชากรไทยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับบ้านเมืองตลอดมา พรรคประชากรไทยจึงมีนโยบายที่จะชลดการขึ้นราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคทุกชนิด โดยให้ขึ้นไปในอัตราส่วนที่สมควรและเหมาะสม ในขณะที่เดียวกันก็จะดำเนินการให้มีการปรับปรุงรายได้ของประชาชนให้มากพอที่จะใช้จ่าย ด้วยการอาศัยกฎหมายเดิมและเสนอกฎหมายใหม่ เพื่อให้มีนโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์

๕. จะรักษาและส่งเสริมไมตรีกับทุกประเทศที่ยินดีเป็นมิตรกับไทย โดยถือหลักการเคารพในเอกราช และอธิปไตยของประเทศอื่นพร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมสร้างและบำรุงสมรรถภาพของกองทัพ และกิจการตำรวจไทย ทั้งในด้านอาวุธ ยุทธภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสวัสดิภาพของผู้ที่อุทิศตนเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองทั้งในยามสงบและยามสงคราม

การที่จะรักษาและส่งเสริมไมตรีกับทุกประเทศด้วยหลักการเคารพในเอกราช และอธิปไตยของกันและกันให้เป็นผลได้นั้น ย่อมไม่มีอะไร

สำคัญกว่าความจำเป็นที่เราจะต้องมีพลังทางทหารอันเหมาะสมไว้ให้พร้อมที่ใช้สนับสนุนการดำเนินรัฐประศาสนโยบายต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นเอกราชโดยโดดเดี่ยวมาช้านานท่ามกลางประเทศที่เป็นเอกราชใหม่และนิยมในลัทธิเศรษฐกิจกับการเมืองที่แตกต่างกับของไทย และยังมีเจตนาที่จะเผยแพร่ความคิดนิยมของตนต่อไปยังประเทศอื่นอีกด้วย

การรักษาไมตรีกับประเทศรอบบ้านโดยเฉพาะจึงจำเป็นจะต้องพัฒนากำลังป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกและภายในไว้อย่างพร้อมมูลควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง และการสังคม เพื่อใช้เป็นน้ำหนักในการเจรจา

การใช้กำลังป้องกันประเทศให้เกิดผลประโยชน์ต่อชาติในยามปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็เพื่อการประหยัดในกิจกรรมที่ต้องทำเหมือนกันหรือคล้ายกัน

พรรคประชากรไทย เชื่อว่านโยบายทั้งเก้าประการที่ได้แสดงมานี้ทางพรรคมีความสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้แสดงไว้ ด้วยรายละเอียดในการดำเนินการเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

วิธีดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคประชากรไทย

ในนโยบายข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับการจรรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้คงอยู่คู่บ้านเมืองตลอดไปนั้น พรรคประชากรไทยจะดำเนินการเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

๑. ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจอย่าง ช่างถึงระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

๒. ใช้สื่อสารมวลชนทุกประเภทที่มีอยู่โดยเฉพาะของรัฐบาล ในการเสนอข่าวสารและวิชาการ ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นผลความดี และความถูกต้องในการปกครองระบอบนี้

๓. ใช้ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถาบันทั้งสองอย่าง เกร่งกรัด

๔. ใช้กำลังทั้งทหาร ตำรวจ บัญกันและปราบปราม ผู้ที่คิดจะ ทำลายล้างการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขอย่างเฉียบขาด

ในนโยบายข้อที่สอง ในการจะปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีคุณภาพนั้น พรรคประชากรไทยจะดำเนินการโดยวิธีดังต่อไปนี้

๑. ให้คณะรัฐมนตรี มีความสำนึกในความรับผิดชอบ ด้วยการ รับฟังข้อมูลและตัดสินใจในการดำเนินงานโดยตัวของคณะรัฐมนตรีเอง

๒. ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนิน งานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยไม่ต้องนำเรื่องขอมติ ครม. โดยไม่ จำเป็น

๓. ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการได้ สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ระบบตั้งคณะกรรมการเพื่อเฉลี่ย ความรับผิดชอบเช่น ที่ได้กระทำกันอยู่ในเวลานี้

สำหรับการเสริมสร้างระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนี้ พรรค
ประชากรไทยจะดำเนินการโดย

๑. หาข้อดีในประเด็นที่ว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนั้น เป็นตัวแทน
ของทางราชการ หรือตัวแทนของประชาชน
๒. ดำเนินการให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นให้เจริญ
รุ่งเรือง
๓. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นให้ทันสมัย

ในนโยบายข้อที่สามที่ว่า จะเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
ในทุกทางที่จะทำได้ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมนี้
พรรคประชากรไทยจะดำเนินโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ประเทศไทยเรา
มีจำนวนประชากรที่อยู่ทางฝ่ายผลิตร้อยละสี่สิบ เหลือเป็นฝ่ายบริโภค
เพียงร้อยละสามสิบ ซึ่งประชาชนทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ มีรายได้ไม่ทัดเทียมกัน
พรรคประชากรไทยจึงใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำให้ประชากรที่อยู่ทาง
ฝ่ายผลิต กลายมาเป็นประชากรทางฝ่ายบริโภคโดย

๑. ตั้งเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการใช้
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาใช้ในการทำเกษตรกรรม
๒. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อตัดแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วย
การผลิตให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม หรือ สินค้ากึ่งอุตสาหกรรม โดยเอา
คนที่ควรจะอยู่ในภาคเกษตรเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการลด

ประชากรที่อยู่ทางฝ่ายผลิต ให้กลายเป็นประชากรทางฝ่ายบริโภค ตัวอย่างเช่น ใช้เครื่องจักรปลูกถั่วเหลืองแทนคน ๒๐๐ คนแล้วตั้งโรงงานหมักน้ำมันพืชชนิดใหม่ย่านนั้น โดยใช้คน ๑๕๐ คนจากภาคการเกษตรเข้ามาเป็นคนงานในโรงงานหมักน้ำมันพืชเพื่อ

๒.๑ ถั่วเหลืองไม่ต้องส่งออกนอกแบบวัตถุดิบที่ไม่ได้ราคา

๒.๒ ถั่วเหลืองเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันพืชและกากถั่ว ใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอาหารสัตว์

๒.๓ คนงานภาคเกษตรที่เคยมีรายได้เพียงหนึ่งในสามของคนงานทางภาคอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนแปลงรายได้จากชาวเกษตรมาเป็นชาวอุตสาหกรรม

๒.๔ สินค้าออกแทนจะเป็นถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบ ก็จะกลายเป็นน้ำมันพืชแทน และกากถั่วเหลืองก็สามารถใช้เป็นสินค้าภายในประเทศได้ด้วย

ในเรื่องการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีหลักเกณฑ์ นั้น พรรคประชากรไทยมีหลักการในการดำเนินตามนโยบายดังนี้

๑. ป่าไม้ จะต้องมี การทำนุบำรุงรักษาป่าอันเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการรักษาความชุ่มชื้นและต้นน้ำลำธาร อย่างเข้มงวดควดขัน การตัดไม้มาใช้จะต้องวางมาตรการอย่างรัดกุม ในการให้ตัดไม้เมื่ออายุได้ขนาด และจะต้องมีการปลูกป่าขึ้นทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

๒. แร่ธาตุทั้งหลายที่สำรวจพบ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดินหรือในท้องทะเล ถ้าหากคำนวณค่าของสินแร่ที่จะนำขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินมีมากพอคุ้มกับการลงทุนแล้ว จะต้องมีการตัดสินใจดำเนินการโดยไม่ชักช้า

๓. น้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ เมื่อขุดพบและตรวจสอบถึงปริมาณและคุณภาพคุ้มกันและการลงทุนแล้ว จะต้องตัดสินใจดำเนินการทันที โดยไม่มีการลังเล โดยการใช้อำนาจที่ได้รับจากทุกทางเป็นข้อยุติฉัย

ในเรื่องการลดอัตราเกิดของประชากรให้เหมาะสมนั้น พรรคประชากรไทย จะดำเนินการรณรงค์ ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและดำเนินโดยไม่มีการบีบบังคับ หากวิธีการดังกล่าวไม่บรรลุเป้าหมายก็จะหาช่องทางสร้างสิ่งจูงใจตอบแทน และหรือใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินการต่อไป

การที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเกิดความรักชาติบ้านเมืองกึ่งชาตินิยม พรรคประชากรไทยจะดำเนินตามวิธีการดังต่อไปนี้

๑. ใช้สื่อมวลชนของรัฐทุกประเภท โดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์ ปลุกฝังความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองในทุกโอกาส

๒. กำหนดในหลักสูตร และให้หมักกิจกรรมทางการศึกษาที่จะปลุกฝังให้เยาวชนเกิดความรักชาติบ้านเมือง

๓. แสดงให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของความเป็นประเทศเอกราชโดยเปรียบเทียบให้เห็นสภาพของประเทศที่เคยเป็นประเทศราชเขามาก่อน

๔. ทำให้ประชาชนมีความชื่นชมในความสามารถของคนไทยด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านใด ๆ อาทิ การวิจัยค้นคว้า, การผลิตสิ่งของใหม่ ๆ, การแสดงการกีฬา ตลอดจนความสามารถในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรู

ในนโยบายข้อที่สี่ ที่จะขจัดความแตกต่างระหว่างชนชั้นให้ลดน้อยลง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกอาชีพปฏิบัติงานทำตามสภาพและสามารถดำเนินชีวิตได้พอเหมาะสมแก่ฐานะ และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางการในยามป่วยไข้ ไม่สามารถช่วยตนเองได้นั้น พรรคประชากรไทยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่า ทุกคนมีส่วนสร้างชาติโดยการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานระดับใด ถือว่าเป็นผู้มั่งคั่งดีด้วยกันทั้งสิ้น

๒. เปิดโอกาสให้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานสืบเนื่องกัน เช่นงานก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย ที่จะให้มีการจ้างงานกันต่อเนื่องเป็นอันมาก การส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศมาลงทุนทำธุรกิจ ที่ต้องใช้แรงงาน และงานฝีมือ ทำให้ประชาชนมีงานทำมากขึ้น

๓. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการใหญ่ ๆ ของบ้านเมืองที่ยังมิได้มีการตัดสินใจ

๔. กำหนดเป้าหมายการผลิตแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยการเพิ่มการรับ

นักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย และขยายการรับนักเรียนด้านสาธารณสุข
ในวิทยาลัยอื่น ๆ เท่าที่งบประมาณของประเทศจะอำนวยให้ ส่งเสริม,
สนับสนุนให้แพทย์กระจายออกสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น โดยคำนึงถึงการเพิ่ม
ด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจให้เพียงพอสมกับความยากลำบากและการ
เสี่ยงต่อความปลอดภัย เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ให้ประชาชน
ต่อไปได้รับทราบเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยตนเองขั้นมูลฐานในทางที่ถูก
ที่ควร

สนับสนุนให้มีการผลิตยาและวัสดุเคมี ที่ใช้ในการรักษาโรคขึ้น
ในประเทศ โดยใช้วัตถุดิบของเราเอง ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการส่งยาต่าง
ประเทศ และอาจเป็นสินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

และนอกจากนี้ พรรคประชากรไทย ยังมั่นนโยบายที่จะดูแลในด้าน
สุขภาพ พละนาามัยของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีค่ายิ่ง
เพราะเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วจะช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถ
ภาพในการทำงาน อันจะเป็นการนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้
ตามเป้าหมายประสงค์ พรรคประชากรไทย จึงขอเน้นในการพัฒนาทางด้าน
การส่งเสริมการแพทย์ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในด้านการ
รักษาพยาบาล, การผลิตแพทย์ และวิธีการป้องกันรักษาการเจ็บป่วย

ในนโยบายข้อที่ห้า ที่ว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ
เฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้ได้รับการศึกษาขั้นมูลฐาน
พรรคประชากรไทยจะดำเนินการดังนี้

๑. จะพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายการศึกษาขั้นมูลฐาน
ให้ทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบท

๒. ส่งเสริมให้ครูที่มหาวิทยาลัยสอนนักเรียนในชั้นมูลฐานได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งการให้สวัสดิการต่าง ๆ อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ

สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปกว่าชั้นมูลฐาน พรรคประชากรไทยจะดำเนินการส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมุ่งจะส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนที่สอนดีมีคุณภาพให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะดีได้ส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนเหล่านั้น และจะพยายามควบคุม ดูแลมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลให้มีคุณภาพทัดเทียมกัน

ในกรณีที่ส่งเสริมศาสนาให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั้งประเทศนั้น พรรคประชากรไทยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้การสนับสนุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุของศาสนาทุกศาสนาโดยเต็มกำลัง เท่าที่งบประมาณของประเทศจะจัดสรรได้

๒. ใช้สื่อสารมวลชนทุกสาขาของรัฐบาลที่มีอยู่ ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา ธรรมะ และหลักปฏิบัติ ด้วยวิธีง่าย ๆ ให้ประชาชนไม่เกิดความเบื่อหน่าย

๓. ใช้ขบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ละเมิด หรือกระทำการอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดย่ำศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ๆ

ในข้อที่หก ที่จะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล ในการแก้ไขหรือจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น พรรคประชากรไทย

มีนโยบายที่จะดำเนินการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะเคารพ
ในกำหนดกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ และไม่เลือกใช้วิธีการปฏิบัติต่อผู้
มาลงทุนด้วยวิธีการบีบบังคับเอาแต่ประโยชน์ของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

ในกรณีที่มีการพิพาทกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น พรรค
ประชากรไทยถือเอาข้อกำหนดที่ตกลงกันได้ด้วยกฎหมาย และไม่สนับสนุน
การปลุกระดมข่มขู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของผู้ปลุกระดมใน
ทุกรูปแบบ

ในข้อที่เจ็ดเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมนั้น พรรคประชากร
ไทยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มุกุณภาพ และสมรรถภาพในการ
ดำเนินการปราบปราม
 ๒. จัดให้มีอุปกรณ์อันจำเป็นที่จะใช้ในการปราบปราม อาทิ อาวุธ,
ยานพาหนะ, เครื่องมือสื่อสารอย่างพอเพียง ซึ่งสิ่งของเหล่านี้แม้จะไม่
สามารถใช้งบประมาณมาจัดซื้อได้ทันความต้องการ ก็จะใช้ระบบชอกก่อน
ผ่อนทีหลัง และใช้วิธีการยกเว้นภาษี อาทิ ยานพาหนะซึ่งถ้าใช้วิธีการ
ดังกล่าว จะสามารถจัดซื้อได้ครั้งละมากพอกับความต้องการ และมียาน
พาหนะใหม่ได้ใช้กันอยู่เสมอ
 ๓. จัดให้มีสวัสดิการที่ดีสำหรับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และครอบครัว
 ๔. ใหม้การใช้กฎหมายเพื่อการลงโทษอย่างเข้มงวด กวดขันแก่
ผู้กระทำความผิดโดยไม่มีการผ่อนปรน
- ในเรื่องการค้ายาเสพติดให้โทษนั้น จะแก้ไขปัญหานี้โดย

๑. ให้มีกฎหมายที่จะกำหนดให้คนที่เสพยาเสพติดเป็นผู้ที่จะต้อง
ถูกคุมตัวให้เข้ารักษาในสถานพยาบาลเท่านั้น

๒. ให้มีบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดอย่างรุนแรง โดยไม่มีการลด
หย่อนผ่อนปรน

๓. ให้มีบทลงโทษเจ้าพนักงานของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติดให้ได้รับโทษอย่างร้ายแรงมากกว่าประชาชนที่เป็นผู้ค้ายา
เสพติด

เกี่ยวกับการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น พรรคประชากรไทยจะ
ดำเนินการปราบปรามในทุกรูปแบบ และจะกำหนดให้รัฐมนตรีทุกคนที่
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง ต้องแสดงทรัพย์สินของตนที่มี
อยู่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และต้องถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่
บ้านคู่เมือง

สำหรับการจะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและฉับพลันทันเวลา เพื่อ
ความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้น จะดำเนินการโดย

๑. กำหนดให้ผู้ที่หมิ่นทักจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ดำเนิน
การตามกฎหมายอย่างไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

๒. การดำเนินการจับกุมคุมขัง ตลอดจนการดำเนินการตามขบวนการ
การยุติธรรมขั้นต้นจะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยรวดเร็ว ไม่ชักช้า

๓. จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ละเลย ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

ในข้อที่แปด ที่จะดำเนินการป้องกันการเอาเปรียบในทางสังคมนี้ พรรคประชากรไทยจะดำเนินการโดยการแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงว่า สินค้าแต่ละอย่างนั้นมีขั้นตอนของการผลิตและมีราคาต้นทุนการผลิต การขายส่ง, การขนส่ง และค่าใช้จ่ายอย่างไร ก่อนที่จะมาถึงมือผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้มีระบบเสือนอนกินในระบบการค้าอีกต่อไป อย่างเช่นที่ได้แสดงให้เห็นหลังจากการผลิตข้าวประชากรไทย ออกจำหน่าย โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า สินค้าเช่นข้าวสารที่มีต้นทุนกระสอบละ ๕๖๐ บาท และเคยมีการกำหนดราคาขายส่งถึงกระสอบละ ๗๐๐ กว่าบาท ขายปลีกกระสอบละ ๘๐๐ กว่าบาทนั้น สามารถจะส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้ในราคาขายส่งกระสอบละ ๕๕๘ บาท และขายปลีกในราคากระสอบละ ๖๒๐ บาทเท่านั้น

ดังตัวอย่างเช่นว่านี้ พรรคประชากรไทยจะดำเนินการให้เป็นไปได้ โดยใช้เครื่องมือของรัฐบาลในบางหน่วยงานเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาแพงจนเกินเหตุ โดยใช้ระบบเอาเครื่องมือของรัฐ เข้ามาดำเนินการถ่วงดุลการเอาเปรียบของภาคเอกชน เปิดโอกาสให้เอกชนได้เลือกดำเนินการก่อน โดยถือหลักว่า หากเอกชนไม่ดำเนินการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคมากจนเกินไปแล้ว รัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการปรับปรุงอัตรารายได้ของผู้คนในบ้านเมืองนั้น พรรคประชากรไทย จะดำเนินการโดย

๑. ตรวจสอบอัตราเฉลี่ยรายได้กับรายจ่ายของประชาชนในประเทศ

๒. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับราคาสินค้า โดยการควบคุมราคาต้นทุนการผลิตสินค้าทำเป็นต่อการครองชีพ

๓. กำหนดอัตรากำไรของสินค้า ที่ทำการควบคุมแต่ละขั้นตอน เช่นจากโรงงานถึงผู้ขายส่ง จากผู้ขายส่งถึงผู้ขายปลีก และจากผู้ขายปลีกถึงผู้บริโภค

๔. กำหนดมาตรการในการให้สินค้าขึ้นราคาได้ตามความจำเป็นที่ของชน

๕. กำหนดเป้าหมายของรายได้ขั้นต่ำ เทียบกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือน

๖. กำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แล้วให้มีมาตรการปรับรายได้เป็นการประจําปี

สำหรับนโยบายข้อที่เก้า อันเป็นข้อสุดท้าย พรรคประชากรไทยมีนโยบายดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เพิ่มพูนสมรรถภาพของประชาชนในการป้องกันประเทศ โดยหาทางเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรม

๒. การดำเนินการทางด้านพัสดุ ใช้ระบบสินเชื่อยาว ให้เกิดการผ่อนคลาย การที่รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็นจำนวนมาก

๓. จัดให้ทหารอาสาสมัคร อาสาสมัครพลเรือน และตำรวจ ได้รับความมั่นใจในจุดบัจจัยสักมากขึ้น

๔. จะแสดงออกในการเคารพผู้อื่นที่เคารพเรา

๕. โต้แย้งความคิดของสหประชาชาติเพื่อผลประโยชน์ของเรา ด้วยเหตุผลก่อนการลงมติ แล้วยืนยันเคารพในสิ่งที่เป็นมติของสหประชาชาติ

๖. ฝ่อกอบรมให้ประชาชนที่เป็นทหารกองประจำการ ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นทั้งวิชาชีพและจิตใจในการรักษาติ

๗. ให้การปฏิบัติภารกิจของพวกทหารยามปกติเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อชาติด้านอื่นด้วยเท่าที่จะทำได้

ในนโยบายที่จะรักษาและส่งเสริมมิตรกับทุกประเทศที่ยินดีเป็นมิตรกับไทย โดยถือหลักการเคารพในเอกราชและอธิปไตยของประเทศอื่นนั้น พรรคประชากรไทยมีหลักในการดำเนินการดังนี้

๑. จะพยายามทำให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจถึงระบบการปกครอง, การดำเนินนโยบายการบริหาร รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยผ่านทางกาารทูต

๒. จะพยายามสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยยึดถือ ความจริงใจและความเสมอภาคในสิทธิของมนุษยธรรม ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกัน

๓. จะเคารพอธิปไตยและเอกราชของประเทศอื่น ๆ ด้วยความจริงใจและเข้าใจโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

๔. จะไม่ยี่นดีและสนับสนุนในการก้าวก้าวการบริหารกิจการภายในของแต่ละประเทศ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาค่ที่เกิดขึ้น ระหว่างประเทศ ด้วยการเจรจากันด้วยความจริงใจ

๖. ยอมรับและเคารพในมติของสหประชาชาติ โดยยึดถือความถูกต้อง, ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐาน

พรรคประชากรไทยเชื่อว่าการดำเนินการเช่นที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปได้ หากทางพรรคได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินการบริหารกิจการของประเทศชาติ

ข้อบังคับพรรคประชากรไทย

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับพรรคประชากรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๕

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองเป็นต้นไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองนี้เรียกว่า “พรรคประชากรไทย” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI CITIZEN PARTY” ใช้ภาพเครื่องหมายชายหญิงของเด็กชายและเด็กหญิง ตามรูปลักษณะที่ปรากฏท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๔ สำนักงานใหญ่ของพรรคประชากรไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕ ซอยพหลโยธิน ๕ (สี่ฟ้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๕ สาขาพรรคประชากรไทย ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดก็ได้ให้เรียกชื่อว่า พรรคประชากรไทยสาขา.....โดยมีชื่อท้องถิ่นนั้นต่อท้าย

หมวด ๒

สมาชิก

ข้อ ๖ สมาชิกพรรคประชากรไทย มี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมาชิกสามัญ

(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ ผู้มีอุปการะคุณแก่พรรคหรือมีเกียรติคุณหรือมีคุณวุฒิพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีมติเชิญเป็นสมาชิก

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง สมาชิกได้แก่บุคคลซึ่ง

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๔) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคที่สำนักงานใหญ่ หรือที่สำนักงานสาขาพรรค

เมื่อเลขาธิการพรรคหรือประธานกรรมการสาขาพรรค ได้รับใบสมัครแล้วให้ประกาศชื่อผู้สมัครไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ของพรรคหรือสำนักงานสาขาพรรคแล้วแต่กรณี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาพร้อมด้วยคำคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้รับเป็นสมาชิกแล้ว ให้ลงทะเบียนผู้นั้นเป็นสมาชิกและออกใบรับรองการเป็นสมาชิกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่สมาชิกผู้ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกก่อน
มีการประชุมตั้งพรรคการเมือง

ข้อ ๕ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิก
รับรองไม่น้อยกว่า ๕ คน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้าน

คำคัดค้านให้ยื่นต่อเลขาธิการพรรคหรือประธานกรรมการสาขา
พรรค แล้วแต่กรณีและให้สงวนคำคัดค้านไว้เป็นความลับ

เมื่อมีคำคัดค้านดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนของคณะ
กรรมการบริหารเพื่อรับหรือไม่รับผู้ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียงโดย
ลงคะแนนลับ

ข้อ ๑๐ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๒๗ สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมชี้แจง
แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ มีสิทธิได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค หรือได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอื่น และมีสิทธิขอสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั่วไปที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารได้วางไว้

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพสิ้นสุดลง เมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
- (๔) คณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกตามข้อ ๕๔ (๕)
- (๕) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกตามข้อ ๑
- (๖) ศาลมีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมือง

หมวด ๓

การบริหารพรรค

ข้อ ๑๒ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่ง
เลือกตั้งจากสมาชิกโดยที่ประชุมใหญ่ มีจำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย
ด้วย

- | | |
|--|-------------|
| (๑) หัวหน้าพรรค | เป็นประธาน |
| (๒) รองหัวหน้าพรรค (คนเดียวหรือ
หลายคน) | เป็นกรรมการ |
| (๓) เลขานุการพรรค | ” |
| (๔) รองเลขานุการพรรค (คนเดียว
หรือหลายคน) | ” |
| (๕) ผู้ควบคุมเสียง | ” |
| (๖) เหมรัญญิก | ” |
| (๗) โฆษก | ” |
| (๘) นายทะเบียน | ” |
| (๙) สวัสดิการ | ” |
| (๑๐) ปฏิคม | ” |
| (๑๑) ประชาสัมพันธ์ | ” |
| (๑๒) กรรมการอื่น | ” |

ข้อ ๑๓ ในการเลือกตั้งกรรมการบริหาร ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
ตั้งหัวหน้าพรรคเป็นลำดับแรก และรองหัวหน้าพรรค เป็นลำดับถัดมา

แล้วให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริหารไม่เกิน ๑๕ คนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ๘ คน ต่อจากนั้นให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริหารไม่เกิน ๑๕ คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอีก ๘ คน แล้วให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการบริหารไม่เกิน ๑๕ คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอีกจำนวนหนึ่งเพื่อ ให้มีจำนวนกรรมการทั้งหมดครบ ๒๗ คน

ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารตามวรรคก่อน ผู้เสนอชื่อและผู้เลือกตั้งพึงคำนึงการให้มิผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน

ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหาร ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุม แต่ผู้เสนอชื่อผู้รับรอง และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องอยู่ในที่ประชุม

ในการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการบริหารตามข้อ ๑๒ (๑), (๒) ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ส่วนกรรมการอื่นต้องมีผู้รับรองไม่เกิน ๕ คน

เมื่อได้เลือกตั้งกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อกรรมการบริหารไม่เกิน ๔ คน ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นเลขาธิการคนหนึ่ง

ข้อ ๑๔ ตำแหน่งกรรมการบริหารตามข้อ ๑๒ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และหัวหน้าพรรคมีอำนาจสับเปลี่ยนกรรมการ เข้ารับหน้าที่แทนกันได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน ๙๐ วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป

ข้อ ๑๖ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) เมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ตาม

ข้อ ๑๕

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิก

(๕) เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก

เมื่อดำเนินการกรรมการบริหารว่างลงตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าทำหน้าที่แทนได้ จนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้น เป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรค ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง

ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหาร ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน

ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรคคนต่อไป ทำหน้าที่แทนตามลำดับ ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๕๕ การลงมติในคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงขาด

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไว้

(๒) วางระเบียบและแนวทางเกี่ยวกับการบริหารพรรคและสาขาพรรค

(๓) วางระเบียบกำหนดค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก การรับและจ่ายเงินของพรรค

(๔) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๔๑

(๕) รับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคตามหมวด ๒ และพิจารณาโทษสมาชิกตามหมวด ๑๒

(๖) อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกระทำหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

ข้อ ๑๙ ในการบริหารกิจการของพรรค คณะกรรมการบริหารอาจตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เป็นกรรมการใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารอาจเชิญสมาชิกของพรรคหรือบุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเป็นที่ปรึกษา

ข้อ ๒๑ กรรมการบริหารแต่ละตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคและตามกฎหมาย

(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

(๓) เลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่ บริหารงานของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย จัดการประชุมและรับผิดชอบงานสำนักงานใหญ่ของพรรค

(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการพรรคมอบหมาย

(๕) ผู้ควบคุมเสียงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

(๖) เภรัญญิกมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการรับจ่ายเงินของพรรค

(๗) โฆษกพรรคมีอำนาจหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(๘) นายทะเบียนมีหน้าที่จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกพรรคและสาขาพรรค

(๙) สวัสดิการมีหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน